



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจาก INN News

ฉบับประจำวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชีวิตต้องมีพร้อมสอนเพศศึกษาในชั้นเรียน

อาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ มศว ชี้การสร้างความรู้ด้านเพศศึกษาเป็นสิ่งจำเป็น ต้องสอนให้เข้าใจว่าเป็นวิถีชีวิต อย่างมุ่งเป้าเพียงแค่การมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ หรือเทศกาลต่างๆ

รศ.ดร.นภภรณ์ หะวานนท์ อาจารย์ผู้สอนทางด้านสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงวันวาเลนไทน์ที่สังคมไทยมักจับจ้องดูการกระทำหรือพฤติกรรมของวัยรุ่นว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันในวันนี้ว่า ในยุคที่เด็กได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเพศมากมายผ่านหนังสือ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีซีดี ดีวีดี หรือแม้กระทั่งสื่อทางอินเทอร์เน็ต จะห้ามเด็กไม่ได้รับข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นเด็กให้มีความอยากรู้อยากเห็น แต่จะทำอย่างไรในการสร้างเกราะคุ้มกันเด็กให้เข้าใจเรื่องเพศศึกษา รู้เท่าทันเรื่องของเพศ จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเมื่อถึงวันวาเลนไทน์หรือวันลอยกระทงเด็กต้องเสียตัวหรือมีเพศสัมพันธ์ และอยากบอกว่าถึงแม้ไม่มีวันเหล่านี้เด็กก็มีโอกาสเดินเข้าสู่วังวนนั้นได้ เพราะสังคมเป็นตัวกระตุ้นเร้าเด็ก โดยเฉพาะสื่อ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเด็กไทยยังไม่มีความรู้ทางด้านเพศศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับความสนใจหรือเกิดประโยชน์ การจัดการเรียนการสอนด้านเพศศึกษายังไม่นึกถึงบริบทที่มีความแตกต่าง หลากหลายวัย

“เพศศึกษาเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องสอนเด็ก แต่เรื่องนี้ไม่ได้ทำกันง่ายๆ อย่างที่กระทรวงศึกษาประกาศหรือออกคำสั่งให้มีการเรียนการสอนเรื่องนี้ในโรงเรียน อย่าลืมน่าบริบทในสังคมไทยมีความหลากหลาย เด็กในชั้นเรียนก็มีความหลากหลาย การจัดวิชาเพศศึกษาต้องทำอย่างละเอียด ประณีต ครบถ้วนมีความพร้อม ไม่ใช่ยกหน้าที่นี้ให้กับครูบางรายวิชาเช่น สุขศึกษา สังคมหรือศิลปกรรมเพียงคนเดียว อย่าลืมน่าครูเองก็มีขีดจำกัด บางคนสอนได้บางคนสอนไม่ได้ แม้เด็กจะอยากเรียนแต่ครูไม่มีวิธีการสอน เอาเรื่องที่เด็กไม่อยากรู้อาสาสอน มันก็ไม่เกิดประโยชน์ เรื่องเพศศึกษาเป็นวิถีชีวิตอย่าทำให้มันเป็นเรื่องที่แตกแยกออกจากวิถีชีวิต ทำอย่างไรให้เรื่องนี้เป็นวิถีชีวิต ให้เด็กได้เข้าใจอย่างรู้เท่าทันเป็นเรื่องสำคัญ”อาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ มศว กล่าว